



**HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES**

บริษัท เอไอเอ จำกัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2634 8888

โทรสาร (66) 2236 6452

AIA.CO.TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรม AIA Life Advisor (AIA LA) มุ่งต่อยอดความสำเร็จในการสร้างตัวแทนคุณภาพผ่านโปรแกรมระยะสั้น

กรุงเทพมหานคร, 3 กันยายน 2563 – เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นในการส่งมอบความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนคนไทย เดินหน้าเสริมทัพตัวแทนคุณภาพ เปิดตัวโปรแกรม AIA Life Advisor (AIA LA) ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต ต่อยอดความสำเร็จในการสร้างตัวแทนประกันชีวิตผ่านโปรแกรมระยะสั้น 2 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากรางานประจำ

นายภูษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนสูญเสียรายได้และขาดความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งเป็นผลกระทบจากข้อจำกัดต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงได้เปิดตัวโปรแกรม AIA Life Advisor (AIA LA) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งสร้างตัวแทนคุณภาพรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากรางานประจำ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีระยะสั้นเพียง 2 เดือนเท่านั้น และยังสามารถได้รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* เพียงแค่เข้าอบรม ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานและทำการขาย ในช่วง 2 เดือนของโปรแกรม นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย ทั้งนี้ โปรแกรม AIA Life Advisor เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ คนที่ไม่มีงานประจำ คนที่กำลังหางาน หรือต้องการหารายได้เสริม โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 45 ปี และยังไม่เคยออกรหัสกับ AIA มาก่อน มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือวุฒิม.6 พร้อมมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยตัวแทนใหม่ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังพลเพื่อการเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนในครึ่งปีหลังและในอนาคต”

“เราให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิตที่ได้คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินได้อย่างแท้จริงและเป็นมืออาชีพ ช่วยให้ผู้กล้าของเอไอเอทั่วประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งโปรแกรม AIA Life Advisor นั้น นอกจากจะเป็นตัวเลือกในการเพิ่มช่องทางหารายได้ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงประกันชีวิตได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยสามารถมีสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’”

สำหรับผู้สนใจโปรแกรม AIA Life Advisor สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/3aXCnbZ>
หรือติดต่อ AIA Call Center โทร. 1581

* **หมายเหตุ:** เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดของ บริษัท เอไอเอ จำกัด

-จบ-

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อมรรัตน์ ชาญวิเศษ โทร 02 783 7367 / 064 459 3554 อีเมล amornrat.chanwisate@aia.com

อรนิตา สิริสุวรรณ โทร 02 783 6539 / 062 596 5164 อีเมล ornita.sirisuvanna@aia.com

พิชามณูญ์ กุจะพันธ์ โทร 02 783 4620 / 093 496 3969 อีเมล pichamon.kujaphun@aia.com